

Số: /BC-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 3 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**Tình hình bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể Hát Ca Trù**

Thực hiện Công văn số 856/SVHTTDL-DSVH ngày 16/3/2021 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa về việc báo cáo tình hình bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể Hát Ca Trù; UBND huyện Triệu Sơn báo cáo như sau:

Ca trù là một loại hình nghệ thuật có từ lâu đời, độc đáo và có ý nghĩa đặc biệt trong kho tàng âm nhạc Việt Nam, gắn liền với lễ hội, phong tục, tín ngưỡng, văn chương, âm nhạc, tư tưởng, triết lý sống của người Việt.

Ca trù đã có mặt trong văn hóa Việt Nam. Trải qua quá trình phát triển lâu dài, Ca trù đã ngày càng xâm nhập vào hầu hết các mặt của đời sống quá khứ và khẳng định tư cách độc lập và độc đáo của nó trong bức tranh chung của văn hóa dân tộc. Nghệ thuật Ca trù diễn ra trong các không gian ở đình làng, đền thờ thần, nhà thờ tổ nghề, .... Cùng với đó là các hình thức hát thờ, hát thi, hát tế tiên sư, hát chơi, không những đóng góp vào sinh hoạt của cộng đồng làng xã, của giới trí thức mà còn góp phần vào các hoạt động lễ tiết của nhà nước trong khuôn khổ của việc đón tiếp ngoại giao.

Ca trù được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại năm 2009. Thanh Hóa nói chung, huyện Triệu Sơn nói riêng là vùng có sự lan tỏa của Ca trù, nhưng ít được tiếp thu và sử dụng lối Hát Ca Trù trong các dịp lễ hội, đình đám, vui chơi giải trí; loại hình nghệ thuật này thực hành còn khiêm tốn trong đời sống nhân dân. Trong những năm qua mặc dù đã được khôi phục lại nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trong quảng bá, bảo tồn, do có một sự đứt gãy trong quá khứ, được cho là mang tính bác học khó hát, các nhạc cụ đàn đáy hay trống đế cũng không dễ chơi, khán giả trẻ tuổi thường không hiểu ý nghĩa của ca từ trong các bài hát. Ca Trù chưa được đi sâu vào tiềm thức của người dân mà nhất là thế hệ trẻ; hiện tại huyện Triệu Sơn không có Câu lạc bộ Hát Ca Trù; do đó không có sự thay đổi về chức năng xã hội và văn hóa, ý nghĩa của di sản hiện nay trong cộng đồng và đối với cộng đồng di sản... Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn báo cáo Sở VHTTDL để làm cơ sở tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền./.

**Nơi nhận:**

- Sở VH,TT và DL tỉnh(b/c);
- Lưu: VT, VHTT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Quang Trung**

